

บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  
ครั้งที่ 15/2564

วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายวีรวิทย์ เกียนจังหวีด	ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. โนนประดู่	วีรวิทย์ เกียนจังหวีด
2	นางสาวประคอง คิดการ	เจ้าพนักงานพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	ประคอง คิดการ
3	นายบัญชาภูมิ สุรัมย์	หัวหน้าสำนักปลัด	บัญชาภูมิ สุรัมย์
4	นางสมจิตร์ สัตย์ชื่อ	นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	สมจิตร์ สัตย์ชื่อ

ผู้มาร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวอินธิดา จำนงนิตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อินธิดา จำนงนิตย์
2	นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์แก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	จิราภรณ์ โพธิ์แก้ว
3	นางปริยาพร ประจง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ปริยาพร ประจง

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว นายวีรวิทย์ เกียนจังหวีด ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

นายวีรวิทย์ เกียนจังหวีด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ประธานฯ

ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด อ่านรายงานให้ที่ประชุมทราบ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายบัญชาภูมิ สุรัมย์ ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ให้ที่ประชุมทราบ

/ประธานฯ...

ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้ใดทักท้วงรายงานจึงขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 การขออนุมัติใช้เงิน เงินสำรองจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ 2564

ประธานฯ ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น  
ปัญหาภัยแล้ง ประทุทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการ  
ต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น กรณีเกิดสาธารณภัยนี้ จึงให้ใช้เงินงบกลาง  
ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน  
ของประชาชน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้  
มีเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงิน  
สำรองจ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

การใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความ  
เหมาะสม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการใช้เงินสำรองจ่าย

ประกอบไปด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่เมษายนได้มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง  
ทั่วทั้งประเทศ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ชักชวนแนวทางการปฏิบัติในการ  
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบว่า  
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกอบกับจังหวัดนครราชสีมาได้มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น  
ในหลายพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด และตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
โนนประจักษ์ รายงานสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบันที่มีการระบาดใน 15 จังหวัด  
พื้นที่สีแดงเข้ม ส่งผลให้ประชาชนที่ไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงมีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่น  
ฐานบ้านเกิดในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางเข้ามาต้องมีการตรวจ  
คัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด – 19 หากตรวจไม่พบเชื้อโควิด – 19 ต้องมีการกักตัวตาม  
มาตรการที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เพื่อขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ  
ตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ในกรณีเกิดโรคติดต่อ  
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 11 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข กำหนดว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยสาธารณสุข หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็น ที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีช่วยเหลือด้านสาธารณสุข ฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ 9 โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมถึงแก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และความในข้อ 8 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนคณะหนึ่ง นั้น อ้างถึงหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนดในการจัดซื้ออู่ยงซีพ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.4/ว 160 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย เงิน ทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4044 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่

นายบัญชาภูมิ สุรัมย์

หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ที่ 691/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนประดู่ ตามรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอสีดา เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาในการ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามความเหมาะสม โดยเป็นการรวบรวม สิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน

/จากสถานการณ์การ...

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนประดู่ รายงานสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบันที่มีการระบาดใน 15 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ส่งผลให้ประชาชนที่ไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงมีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางเข้ามาต้องมีการตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด – 19 หากตรวจไม่พบเชื้อโควิด – 19 ต้องมีการกักตัวตามมาตรการที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เพื่อขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ในกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีจำนวน 13 ราย ในการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักบริเวณสังเกตอาการ 14 วัน ในพื้นที่ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 13 ชุด ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท และประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 1 ราย ได้แก่ เด็กหญิงปนัดดา แก้วระหัน อายุ 6 เดือน อยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ตามคำร้องขอความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เลขที่ 24/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์แก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข ได้ชี้แจงรายละเอียดรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบถุงยังชีพประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวตามมาตรการที่บ้าน (Home Quarantine) ตามรายงานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อำเภอสีดา จำนวน 16 ราย ตามมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. นางสาวบัณฑิตา ดิขุนทด อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 2 บ้านทองกลางใหญ่
2. นายภาคภูมิ ตรีเมฆ อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่
3. นางสาวสุวารีย์ สุนทรวัฒน์ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก
4. นายจักรี บุคคีสิงห์ อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก
5. นายสาคร ไชยบัวรินทร์ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหวน

/6. เด็กชายสุภกร ไชยบัวรินทร์...

6. เด็กชายศุภกร ไชยบัวรินทร์ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหวน
7. นางสาววลัยรัตน์ อิ่มน้อย อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
8. นายถมถวิล คิตการ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
9. นายสายันต์ พรมนอก อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
10. เด็กชายฉัตรชัย ขอฟุ้งกลาง อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
11. นางสาวพนิดา สร้อยสุวรรณ อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
12. นางสาวเบญจวรรณ บัจจิมนอก อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
13. นายเสรี โมรานอก อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด

สำหรับประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 1 ราย ได้แก่ เด็กหญิงปนัดดา แก้วระหัน อายุ 6 เดือน อยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ตามคำร้องขอความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เลขที่ 24/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า นางล้อม แก้วระหัน อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ ผู้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือโดยอาศัยอยู่กับสามี บุตรสาวและหลานสาว บุตรสาวมีอาการป่วยจิตเวช ไม่มีรายได้ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 700 บาท/เดือน ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและยังขาดนมผงสำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน ขึ้นไป จึงขอความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค – บริโภคเบื้องต้น และอาหารเสริมนมให้แก่หลานสาวได้รับการช่วยเหลือนมผงสำหรับเด็ก จำนวนเงิน 700 บาท

**รวมงบประมาณ 7,200.- บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)**

ประธานฯ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติภัยแล้งหรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น กรณีช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสนี้ จึงให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น การใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณี

/จำเป็นได้ตามความเหมาะสม...

จำเป็นได้ตามความเหมาะสม จึงเห็นควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยใช้เงินสำรองจ่าย ขอให้ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบงบประมาณ ประเภท เงินสำรองจ่าย ณ ปัจจุบันมียอดเงินเท่าไร

นางสาวประคอง กิดการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง งบประมาณงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหาย ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 24,130.- บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) โอนเพิ่มงบประมาณครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จำนวน 100,000 บาท , โอนเพิ่มงบประมาณครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จำนวน 170,000 บาท , โอนเพิ่มงบประมาณครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จำนวน 118,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอนจำนวน 412,130 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่ต้นปีเบิกจ่ายไปแล้ว 369,218.98 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) คงเหลืองบประมาณดำเนินการต่อไปจำนวน 42,911.02 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสองสตางค์)

ประธานฯ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน โดยใช้เงินสำรองจ่าย เพื่อสรุปเป็นมติที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งนั้น

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ตามข้อเสนอของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โนนประดู่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน เป็นเงิน 7,200.- บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

1. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงมีการเคลื่อนย้าย กลับถิ่นฐานบ้านเกิดในพื้นที่สีแดงจำนวน 15 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ต้องมีการกักตัว ตามมาตรการที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน จำนวน 13 ราย เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ตามมาตรการที่บ้านในพื้นที่ตำบล โนนประดู่ อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 13 ชุด ๆ ละไม่เกิน 500 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 6,500.- บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนประดู่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล โนนประดู่ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวตามมาตรการ

/ที่บ้าน (Home Quarantine)...

ที่บ้าน (Home Quarantine) เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้รับเครื่องอุปโภค – บริโภคเบื้องต้น ครั้งที่ 9/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. นางสาวบัณฑิตา ดิขุนทด อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 2 บ้านทองกลางใหญ่
2. นายภาคภูมิ ตรีเมฆ อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่
3. นางสาวสุวารีย์ สุนทรวัฒน์ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก
4. นายจักรี บุคคีสิงห์ อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก
5. นายสาคร ไชยบัวรินทร์ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ
6. เด็กชายศุภกร ไชยบัวรินทร์ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ
7. นางสาวลัษณ์ อิ่มน้อย อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
8. นายถมถวิล คิคการ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
9. นายสายันต์ พรมนอก อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
10. เด็กชายฉัตรชัย ขอฟุ้งกลาง อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
11. นางสาวพนิดา สร้อยสุวรรณ อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
12. นางสาวเบญจวรรณ บังจิมนอก อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 9 บ้านจิวเก่า
13. นายเสรี โมรานอก อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด

2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 1 ราย ได้แก่ เด็กหญิงปนัดดา แก้วระหัน อายุ 6 เดือน อยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามคำร้องขอความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เลขที่ 24/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า นางล้อม แก้วระหัน อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ ผู้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือโดยอาศัยอยู่กับสามี บุตรสาวและหลานสาว บุตรสาวมีอาการป่วยจิตเวช ไม่มีรายได้ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 700 บาท/เดือน ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและยังขาดนมผงสำหรับเด็ก อายุ 6 เดือนขึ้นไป จึงขอความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค – บริโภคเบื้องต้น และอาหารเสริมนมให้แก่หลานสาวได้รับการช่วยเหลือนมผงสำหรับเด็ก จำนวนเงิน 700 บาท

**รวมงบประมาณ 7,200.- บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)**

ประธานฯ  
มติที่ประชุม

หากไม่มีท่านใด สอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4  
ประธาน  
ที่ประชุม  
ประธานฯ

เรื่องอื่น ๆ  
มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
ไม่มี  
เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ผมขอปิดประชุมในครั้ง  
นี้  
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ บัญชาภูมิ สุรัมย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายบัญชาภูมิ สุรัมย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ วีรวิทย์ เกียนจังหวีด ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายวีรวิทย์ เกียนจังหวีด)  
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่